



**SỞ NỘI VỤ  
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 17 tháng 01 năm 2020

### **THÔNG CÁO BÁO CHÍ**

**Liên quan đến công tác điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức  
tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai**

Thời gian qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh việc Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai đã ban hành các quyết định điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không đúng quy định. Về nội dung này, Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

Sau khi phát hiện, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, không bao che; đồng thời giao Sở Nội vụ kiểm tra, xử lý (tại văn bản số 116/UBND-NC ngày 14/01/2020). Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra và tổng hợp, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh (tại văn bản báo cáo số 71/SNV-TTr ngày 15/01/2010), cụ thể:

Việc thực hiện tiếp nhận, điều động công chức, viên chức vào, ra khỏi biên chế hành chính và ngược lại từ biên chế sự nghiệp (số lượng người làm việc) vào biên chế hành chính là trái quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của tỉnh.

Việc bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý là chưa đúng quy định theo Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền và văn bản số 2950-CV/TU ngày 26/12/2019 của Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, vì tại thời điểm này bà Trần Thị Hoài Thanh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai đã có thông báo và quyết định nghỉ hưu. Ngoài ra, việc thực hiện bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm còn thiếu thủ tục hồ sơ có liên quan theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành quyết định về việc thu hồi và hủy bỏ quyết định điều động và bổ nhiệm 03 trường hợp. Đồng thời, qua kiểm tra Sở Nội vụ đã báo cáo UBND tỉnh và đề xuất, kiến nghị, chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thu hồi và hủy bỏ quyết định điều động, bổ nhiệm 02 trường hợp còn lại và tổ chức họp kiểm điểm, tập thể, cá nhân có liên quan, xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền.

Trên đây là thông tin chính thống của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai.

Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai trân trọng cảm ơn các phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh thông tin kịp thời, nhằm giúp cơ quan, đơn vị phát hiện, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.